



THƯ MỤC VỤ NOEL 2021 CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Toà Tổng Giám mục Huế ngày 03 tháng 12 năm 2021

Anh chị em thân mến,

Chỉ cách đây không lâu, ngày 18/11/2021, nhân dịp Linh mục đoàn Tổng Giáo phận Huế tĩnh tâm thường niên tại linh địa La Vang, tôi đã gửi thư mục vụ để chia sẻ thông tin về một số sinh hoạt trong giáo phận. Nay như một lời chúc tốt đẹp cho năm phụng vụ mới, tôi muốn gửi đến anh chị em một vài tâm tình phát sinh từ những dấu chỉ của thời đại.

MÙA ĐÔNG ĐẠI DỊCH

Anh chị em thân mến,

“*Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến*” (Kh 22, 20). Đó là lời cuối cùng của sách Khải Huyền, cuốn sách cuối cùng của bộ Thánh Kinh toàn tập. Câu nói ấy mang ý nghĩa này: sau hàng triệu năm tìm kiếm, con người đành phải đầu hàng số phận và chỉ còn biết trông vào sự can thiệp của Thiên Chúa nhập thể, Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta cũng đang ở trong một tình cảnh tương tự: mưa dầm dai dẳng, ngập lụt tang thương, đại dịch cuồng phát... Khoa học hiện đại, lãnh đạo quốc gia và ngay cả đến chúng ta... tất cả đều đã bất lực. Rốt cuộc, chỉ có Chúa Cứu Thế mới có đủ quyền năng trả lại yên hàn cho thế giới. Đó cũng chính là mâu nhiệm mà chúng ta suy niệm mỗi khi Giáng Sinh về.

Nhưng thưa anh chị em, sống mùa Giáng sinh không chỉ đơn giản là suy niệm. Sau khi nghe thiên thần hát, sau khi được thấy Chúa Giêsu trong máng cỏ, “*các mục đồng ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa về mọi điều mắt thấy tai nghe*” (Lc Lc 2, 20). Chiêm ngưỡng Chúa Hài Nhi, chúng ta còn phải “*đến với vùng ngoại vi*”, (x. *Tông Huấn Niềm vui Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phanxicô*). Ngoại vi là nơi người khôn khố, “*người nghèo bên cạnh*” (Ga 12,8) đang chờ đợi chúng ta từng ngày từng giờ.

Trong tinh thần đó, Giáo phận Huế đã thành lập **NHÓM THIỆN NGUYỆN SARS-CoV-2**, chính thức làm lễ lên đường lúc 08g30 sáng thứ ba 07/12/2021 tại phòng khám Kim Long. Tôi cảm ơn Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã quảng đại cho mượn địa điểm này để tiếp đón bệnh nhân Sars-Cov-2. Tôi cảm ơn mọi thành phần Dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, đoàn thể, ngành giới, bác sĩ, y sĩ... đã hăng hái

đồng hành với Caritas giáo phận, hăng hái đóng góp nhân sự và kinh phí hoạt động ngay từ khi thành lập.

Sứ mạng của nhóm là cứu giúp nạn nhân dịch bệnh, cụ thể là tiếp ứng lương thực, thuốc men, thiết bị cho bà con đang ở các trung tâm F0, các bệnh viện và các gia đình đang tự cách ly.

Tôi kêu gọi mọi ngành mọi giới trong giáo phận hãy tận tình tiếp sức cho nhóm thiện nguyện này. Các giáo xứ, dòng tu, ân nhân, đặc biệt là giới trẻ, hãy trở thành những cây ATM lúc nào cũng sẵn sàng tiếp tế gạo, mắm, rau củ quả, thiết bị y tế, phương tiện, kể cả nhân lực để giáo phận chúng ta là một giáo phận luôn đồng hành với người nghèo. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để trở thành phao cứu sinh cho những ai đang chới với giữa dòng đời thác lũ. Nếu cần, hãy hy sinh cơ sở, nhà xứ, trường học để đón tiếp đồng bào máu thịt của chúng ta.

Địa chỉ nhận hiện vật cứu trợ là Cha Giám đốc Caritas **Antôn Nguyễn Ngọc Hà** (đt: **0976007677**) hoặc Cha Quản lý Toà Giám mục **Giuse Lê Văn Hồng** (đt: **0935089901**). Ai muốn gửi tiền, xin liên hệ với Cha thủ quỹ nhóm **Giuse Phan Tấn Hồ** (đt: **0987441211**).

Nhớ ơn đồng bào Sài Gòn đã hết tình với miền trung trong trận lụt thế kỷ năm 2020, Huế và Quảng Trị chúng ta chỉ có hai mùa mưa nắng nên nghèo truyền kiếp, nhưng đã dẫn đầu cả nước về con số đóng góp cứu nguy Sài Gòn.

Chúng ta đã gửi trái tim Huế thương đi muôn nơi, nhưng lần này, thưa anh chị em, tôi xin anh chị em dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào ruột thịt tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Mùa Noel này, xin anh chị em hạn chế sắm sửa trang trí, tiệc tùng, để dành phần cơm áo cho những người đang cùng quần vì nghèo đói bệnh tật ngay trên địa bàn Giáo phận của chúng ta. Tôi tin rằng đó là món quà Chúa Hải Nhi yêu thích nhất. Chính Ngài sau này lớn lên đi rao giảng, đã từng tuyên bố rằng: *“Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi... sẽ không mất phần thưởng đâu”* (Mt. 10,42).

NĂM MỚI HIỆP HÀNH

Anh chị em thân mến,

Cũng có một sự kiện khác rất quan trọng trong lịch sử Hội Thánh, đó là Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XVI. Cứ ba năm một lần, Đức Thánh Cha triệu tập đại biểu các giám mục trên toàn thế giới để cố vấn cho ngài về một vấn đề thời sự nổi cộm trong Hội Thánh; chẳng hạn Thượng Hội đồng XIV năm 2015 bàn về gia đình; Thượng Hội đồng XV năm 2018 bàn về giới trẻ.

Thượng Hội đồng XVI đang diễn ra, bàn về chủ đề **“HƯỚNG VỀ MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH: HIỆP THÔNG - THAM GIA - SỨ VỤ**. Đó là *“ba cột trụ của Hội Thánh”* (Cẩm nang chuẩn bị Thượng Hội đồng). Điểm đặc biệt là Thượng Hội đồng lần này bắt đầu *“từ dưới lên”*. Ý Đức Thánh Cha muốn lắng nghe tiếng nói của thành phần thấp bé nhất trong Giáo Hội. Theo định hướng đó, Thượng Hội đồng XVI gồm ba giai đoạn: 1/ Giai đoạn giáo phận (từ tháng 10/2021); 2/ Giai đoạn châu lục (từ tháng 8/2022) và 3/ Giai đoạn toàn cầu tại Roma (tháng 10/2023). Để thực hiện tiến trình này, tất cả các giáo phận tại Việt Nam đã long trọng khai mạc Thượng Hội đồng cấp địa phương ngày 18/11/2021.

Giáo phận Huế cũng đã thành lập một uỷ ban đặc trách Thượng Hội đồng do Cha Giám đốc Đại Chủng viện đứng đầu, với sứ mệnh tập hợp ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa về chủ đề “*hiệp hành*” và lập một bản đúc trình lên cho Hội đồng Giám mục Việt nam muôn nhất là tháng 08/2022.

Nhưng “*hiệp hành*” không chỉ là vấn đề lý thuyết. Qua chủ đề này, Đức Thánh Cha còn muốn mời gọi tất cả mọi thành phần con cái Hội Thánh hãy thực sự sống tinh thần liên đới chặt chẽ trong mọi sinh hoạt đời sống đạo. “*Nhờ bí tích rửa tội, tất cả chúng ta đều được mời gọi tham gia tích cực vào đời sống của Hội Thánh*” (Cẩm nang chuẩn bị Thượng Hội đồng). Đề nhắc nhở và minh hoạ cho mọi người ý thức xin anh chị em treo logo Thượng Hội đồng và hình ảnh minh hoạ tại các nhà thờ, cộng đoàn và nếu được, cả trong nhà riêng nữa.

Để thể hiện tinh thần “*hiệp hành*” ấy, từ nay, vào lúc **19g30 mỗi ngày thứ bảy hàng tuần**, Giáo phận Huế sẽ có một giờ cầu nguyện chung, được truyền hình trực tuyến trên trang mạng giáo phận (**tonggiaophanhue.org hoặc tonggiaophanhue.net**). Mỗi giáo xứ hoặc cộng đoàn sẽ chủ trì một lần. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đi đầu ngày 04/12/2021. Thứ bảy 11/12/2021: Đại Chủng Viện Huế. Ngày 18/12/2021: Giáo xứ Sơn Công. Ngày 25/12/2021: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nội dung buổi cầu nguyện tùy sáng kiến nơi tổ chức (lần hạt, châu phép lành hoặc một buổi cầu nguyện Taizé). Mỗi phiên kéo dài từ 30 đến 45 phút. Trong buổi cầu nguyện, luôn luôn phải xếp chương trình để hát hoặc đọc kinh “*hiệp hành*” do Hội Đồng Giám mục phổ biến. Để tỏ tình hiệp thông, cứ đến 19g30 mỗi chiều thứ bảy, kính mời anh chị em quây quần chung quanh màn hình để tham dự cùng với cả giáo phận.

Cuối cùng, xin anh chị em nhớ ngày **08/12/2021, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm** là giáp năm ngày Đức Thánh Cha Phanxicô công bố khai mạc năm tôn vinh Thánh Giuse. Theo sáng kiến của của mình, các Cha xứ thiết kế chương trình kèm theo ngày lễ nói trên để bé mạc năm đặc biệt kính Thánh Giuse. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn vị đại thánh này đã tạo cơ hội để chúng ta suy niệm và sống những nhân đức của ngài trong suốt một năm qua. Năm tôn vinh Thánh Giuse khép lại không có nghĩa là chúng ta không còn quan tâm đến ngài nữa. Khép lại là mở vào một giai đoạn mới, qua đó phong cách của Thánh Cả Giuse trở thành máu thịt của chúng ta.

Để kết thúc, tôi cầu chúc anh chị em một mùa Vọng sốt sắng, thánh thiện. Tôi cũng xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt, để muôn dân khắp nơi được hưởng một mùa Giáng Sinh tràn ngập bình an và niềm vui của “*Vị Hoàng tử bình an*” (Is 9,5).

Thân ái kính chào anh chị em.



Giuse Linh

Giuse NGUYỄN CHÍ LINH
Tổng Giám mục Huế